

Số: 52/BC-BDT

Tủa Chùa, ngày 10 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2019-2022"

Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-DT ngày 12/10/2021 của Ban Dân tộc HĐND huyện về việc Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2019-2022", Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện đã tiến hành giám sát thực tế tại một số hộ gia đình người có uy tín trên địa bàn: xã Sín Chải, Lao Xả Phình, Xá Nhè, Mường Báng và Phòng Dân tộc huyện; giám sát thông qua báo cáo đối các xã, thị trấn còn lại. Trên cơ sở tổng hợp của Đoàn giám sát, Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; trong đó chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã được cấp ủy, chính quyền các cấp địa phương, cơ sở ủng hộ, hưởng ứng tích cực. Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ "Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số" và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND huyện đã phối hợp triển khai các nội dung chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời, theo quy định.

Trong hơn 3 năm, từ năm 2019 đến tháng 6/2022, toàn huyện có 481 lượt người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số được hưởng chính sách cung cấp thông tin và hỗ trợ vật chất nhân dịp Tết nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số, khi ốm đau nằm viện, gia đình gặp hoạn nạn và khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời; 51 lượt người có uy tín được biểu dương, khen thưởng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và trong sản xuất kinh doanh giỏi, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Việc cấp kinh phí và việc quản lý chi trả thực hiện các chế độ theo quy định.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ "Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số" và các văn bản hướng

dẫn của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, chỉ đạo phòng Dân tộc huyện hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, thôn, bản thực hiện rà soát, bầu chọn, đề nghị thay thế, bổ sung người có uy tín hàng năm và tiến hành thực hiện chính sách theo quy định. Phòng Dân tộc đã tham mưu phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cung cấp thông tin về chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, chính sách dân tộc đang được triển khai trên địa bàn huyện, thực hiện thăm hỏi người có uy tín khi bị ốm đau, qua đời, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán và tết cổ truyền DTTS; thăm hỏi khi người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai... đảm bảo các chế độ chính sách đến với người có uy tín được kịp thời đúng định mức theo quy định.

Trong giai đoạn năm 2019-6/2022, Phòng Dân tộc đã tham mưu cho UBND huyện tiến hành 07 cuộc kiểm tra việc thực hiện chính sách tại cơ sở; trên địa bàn huyện không có ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Quy trình bầu chọn, công nhận, đưa ra khỏi danh sách và bổ sung người có uy tín

Căn cứ các văn bản của cấp trên, Phòng Dân tộc huyện đã hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát, xác minh tiêu chí người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư, tiến hành họp bình xét, lập danh sách gửi cấp có thẩm quyền tổng hợp, kiểm tra, phê duyệt theo quy định. Hồ sơ được xem xét, kiểm tra trung thực, khách quan. Quy trình công nhận, rà soát đưa ra khỏi danh sách và phê duyệt bổ sung người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định. Từ năm 2019-2022 đã bình xét, bổ sung, thay thế người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 481 lượt người, cụ thể: năm 2019 đã bình xét 136 người, năm 2020: 115 người, năm 2021: 115, năm 2022: 115 người có uy tín, rà soát đưa ra khỏi danh sách 19 người và bổ sung thay thế 19 người có uy tín.

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo).

2. Kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín

2.1. Việc thực hiện chính sách cung cấp thông tin

- Hằng năm các địa phương đã thực hiện tổ chức lồng ghép mở các Hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quốc phòng, an ninh; các chính sách về dân tộc... cho người có uy tín; tổ chức cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn cho người có uy tín.

- Trong giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 6/2022, Bưu điện huyện đã thực hiện cấp báo cho 481 lượt người có uy tín với tổng số 21.708 tờ. Trong đó:

+ Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc 10.854 tờ.

+ Báo Điện Biên Phủ: 10.854 tờ báo.

2.2. Việc thực hiện hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần

Từ năm 2019 đến tháng 6/2022, UBND huyện thực hiện việc động viên, thăm hỏi người có uy tín dịp Tết Nguyên Đán, khi ốm đau, khi gia đình gặp khó khăn và thăm viếng người có uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời là 446 lượt người với tổng kinh phí: 231,1 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Tặng quà dịp tết Nguyên đán: 366 lượt người, kinh phí 183 triệu đồng.

- Thăm hỏi khi ốm đau: 27 lượt người, kinh phí 21,6 triệu đồng.

- Hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn: 43 lượt người, kinh phí 21,5 triệu đồng.

- Thăm viếng người có uy tín và thân nhân qua đời: 10 người; kinh phí 5 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 02 kèm theo)

2.3. Việc thực hiện khen thưởng

Việc thực hiện khen thưởng cho người có uy tín đã được các địa phương quan tâm tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời vào các dịp tổng kết cuối năm, Đại hội dân tộc thiểu số và các hội nghị gặp mặt biểu dương già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín hàng năm. Từ năm 2019 - 2022, trên địa bàn huyện đã thực hiện khen thưởng đối với 02 người có uy tín thông qua hình thức lồng ghép với Đại hội DTTS năm 2019 và 25 NCUT là già làng trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, người làm kinh tế giỏi, với tổng số tiền là: 14,5 triệu đồng.

3. Kinh phí thực hiện chính sách

Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2019 đến tháng 6/2022 là 231.1 triệu đồng; cụ thể:

+ Năm 2019 thực hiện: 82,9 triệu đồng;

+ Năm 2020 thực hiện: 78,1 triệu đồng;

+ Năm 2021 thực hiện: 70,1 triệu đồng;

+ Năm 2022: Chưa thực hiện (Do nguồn kinh phí giao chậm, đã qua dịp Tết nguyên đán và nguồn kinh phí giao thiếu so với dự toán; dự kiến tháng 12/2022 mới thực hiện giải ngân cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương và đối tượng thụ hưởng).

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

Trong những năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng các địa phương đều quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn và thu được những kết quả nhất định, cụ thể đó là: Cấp phát Báo dân tộc và phát triển, Báo Điện Biên Phủ cơ bản đến người có uy tín; Việc hỗ trợ về vật chất và động viên tinh thần đối với người có uy tín luôn được các xã, thị trấn quan tâm nhất là dịp Tết Nguyên đán, tết dân tộc thiểu số; thăm hỏi hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau... Quy trình rà soát, thống kê, bình chọn, phê duyệt, lập hồ sơ người có uy tín được tiến hành công khai, dân chủ; việc thực hiện chính sách thăm hỏi, động viên đúng định mức quy định. Hơn 3 năm triển khai thực hiện chính sách đã mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy vai trò tích cực của người có uy tín đối với cộng đồng trong việc tuyên truyền, vận động người dân, dòng họ, gia đình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, khích lệ người có uy tín tích cực cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ gìn trật tự xã hội và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Hạn chế

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ, chưa thấy hết vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào DTTS, nên chưa quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát huy vai trò của người có uy tín trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị tại địa phương. Do đó, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng chưa được phát huy rõ nét, việc nắm bắt tình hình nhân dân ở một số thôn bản chưa tốt, một số người có uy tín chưa nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của mình.

- Cấp ủy, chính quyền một số xã chưa quan tâm đến công tác bình xét, lựa chọn người có uy tín nên chất lượng một số người có uy tín chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ như tuổi cao sức yếu hoặc trình độ học vấn hạn chế, dẫn đến, một số ít người có uy tín sau khi được bầu chọn chưa phát huy được vai trò trách nhiệm của mình.

- Việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan trong việc vận động người có uy tín đôi lúc thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. Mặt khác, phần lớn những người có uy tín đều sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn nên việc tiếp xúc, gặp gỡ chưa thường xuyên, kịp thời; trình độ học vấn không đồng đều nên việc nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế - xã hội còn hạn chế.

- Việc thực hiện chế độ chính sách của năm 2022 đối với người có uy tín chưa được kịp thời, do kinh phí cấp trên giao muộn và thiếu, một số xã chưa quan tâm đến hỗ trợ ốm đau phải nằm điều trị tại bệnh viện tuyến huyện đối với người có uy tín tại các xã trên địa bàn trong năm 2022 nên được thanh toán.

- Việc cấp báo miễn phí cho người có uy tín tại một số xã chưa kịp thời, đầy đủ theo quy định từ năm 2019 đến 6/2022 các xã Sín Chải; Tủa Thàng, Sính Phình, Tả Phìn người uy tín chưa nhận được báo. Việc cung cấp thông tin cho người có uy tín chưa được thường xuyên; chưa được tham gia các cuộc hội nghị tập huấn bồi dưỡng, tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Cấp huyện chưa thực hiện tổ chức cho người có uy tín tham quan, học tập kinh nghiệm; tổ chức thăm, làm việc với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Trung ương và địa phương.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

- Công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS ở một số cấp ủy, chính quyền xã chưa được quan tâm đúng mức.

- Nhiều người có uy tín chưa hiểu và nắm được chính sách đối với người có uy tín; nhận thức của một số cán bộ xã, thôn, bản còn hạn chế chưa nhận thức hết vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; chưa thật sự quan tâm đến công tác chỉ đạo, giám sát trong công tác lựa chọn, bình xét ở cơ sở, việc bầu chọn, bình xét, công nhận người có uy tín còn lúng túng.

- Trình độ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phần lớn còn thấp, tuổi cao, sức yếu, việc đi lại khó khăn; việc tiếp cận thông tin còn có hạn chế nhất định. Định mức hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần người có uy tín còn thấp, nên phần nào chưa khuyến khích được người có uy tín tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng thôn, bản.

- Công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn với đơn vị cung cấp, đưa chuyển báo cho người có uy tín chưa được thường xuyên, chặt chẽ.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND cấp huyện

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan, UBND các xã khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra. Đồng thời quan tâm kiến nghị với cấp có thẩm quyền:

+ Nâng định mức Thăm hỏi người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán, tết của các dân tộc thiểu số từ 5000.000 đồng/người/lần.lên 1.000.000 đồng/người/lần.

+ Nâng mức hỗ trợ thăm hỏi đối với NCUT bị ốm từ mức không quá 800.000 đồng/người/năm lên mức không quá 1.000.000đồng/người/năm.

+ Nâng mức hỗ trợ thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó từ mức không quá 500.000 đồng/gia đình/năm lên mức không quá 1.000.000 đồng/gia đình/năm.

- Đề nghị với UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện hợp đồng sau khi ký kết, kiểm soát chặt chẽ đối với các đơn vị cấp, phát báo cho người có uy tín, tránh tình trạng thông tin đến với người có uy tín không đầy đủ, kịp thời.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín và các chế độ chính sách trên địa bàn huyện, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo Phòng Dân tộc tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban, ngành, chính quyền cơ sở trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; giám sát việc bình chọn, đánh giá, thay thế, bổ sung người có uy tín tại cơ sở để đảm bảo dân chủ, công khai.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hằng năm bố trí kinh phí để chi trả cho chế độ chính sách đối với người có uy tín, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo đúng quy định.

- Hằng năm cân đối kinh phí để tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình, dòng họ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc... đảm bảo theo quy định của Luật thi đua khen thưởng.

2. Đối với Phòng Dân tộc

- Hằng năm tham mưu cho UBND huyện, hướng dẫn các xã tổ chức rà soát, bổ sung, thay thế và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín đối với những người có uy tín hoạt động không hiệu quả, không phát huy được vai trò của người có uy tín tại địa phương. Nhất là việc, hướng dẫn thủ tục lựa chọn, bình bầu Người có uy tín trong đồng bào DTTS theo từng giai đoạn theo quy định, đảm bảo hiệu quả; hướng dẫn các xã lập hồ sơ chính sách đối với, lưu trữ đảm bảo theo quy định.

- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm cho người có uy tín trên địa bàn huyện.

- Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát đã chỉ ra gửi về Ban Dân tộc HĐND huyện trong quý I năm 2023 để theo dõi.

3. Đối với Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn

- Đề nghị Thường trực HĐND cấp xã tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín nói riêng, các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung trên địa bàn.

- Định kỳ cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kiến thức an ninh, quốc phòng bằng nhiều hình thức phù hợp. Tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín tham gia các phong trào hoạt động xã hội, các cuộc vận động của địa phương; cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm, kịp thời thăm hỏi, động viên người có uy tín nhân ngày lễ tết, ốm đau, hỗ trợ khi gặp khó khăn hoặc qua đời; động viên và biểu dương, khen thưởng những đóng góp của người có uy tín, đề động viên, khuyến khích người có uy tín phát huy khả năng vốn có của mình để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các tổ chức Hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền và giám sát việc thực hiện đảm bảo có hiệu quả chính sách hỗ trợ của nhà nước theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và các chính sách dân tộc khác đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất việc quán triệt các văn bản hướng dẫn của cấp trên để bầu chọn người có uy tín phải có sức khỏe, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc; việc bầu chọn phải dựa trên năng lực thực tế của từng người và điều kiện cụ thể của địa phương, dân tộc.

- Chỉ đạo các thôn, bản, tổ dân phố làm tốt công tác rà soát, đánh giá và kịp thời bổ sung, thay thế và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín đối với người có uy tín hoạt động không hiệu quả, không phát huy được vai trò của người có uy tín tại địa phương theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tủa Chùa, giai đoạn 2019-2022" của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Lđ UBND huyện;
- Thường trực UBMTQ VN huyện;
- Phòng Dân tộc huyện;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: Ban DT.

**T.M BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**

Lò Thị Tình

BIỂU TỔNG HỢP SỐ NGƯỜI CÓ UY TÍN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH

(Kèm theo Báo cáo số 52/BC-BDT ngày 10 tháng 12 năm 2022)

Đơn vị tính: Người

STT	Thời gian	Tổng số người được hưởng chính sách			Số người đưa ra khỏi		Ghi chú
		Cấp báo miễn phí		Hỗ trợ cơ sở vật chất	Đưa ra	Thay thế, bổ sung	
		Số người	Số tờ báo				
1	2019	136	6.528	25	6	6	
2	2020	115	5.520	37	5	5	
3	2021	115	5.520	18	8	8	
4	2022	115	4140				
Tổng số		481	21.708	80	19	19	

BIỂU TỔNG HỢP SỐ NGƯỜI CÓ UY TÍN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CƠ SỞ VẬT CHẤT*(Kèm theo Báo cáo số 52/BC-BDT ngày 10 tháng 12 năm 2022)*

STT	Thời gian	Tổng số		Tặng quà tết		Thăm khi ốm đau		Thăm khi gia đình gặp khó khăn		Thăm khi có người qua đời	
		Số lượt người	Số tiền triệu đồng)	Số người	Số tiền triệu đồng)	Số người	Số tiền triệu đồng)	Số người	Số tiền triệu đồng)	Số người	Số tiền triệu đồng)
1	2019	161	82,9	136	68	8	6,4	13	6,5	4	2,0
2	2020	152	78,1	115	57,5	7	5,6	27	13,5	3	1,5
3	2021	133	70,1	115	57,5	12	9,6	3	1,5	3	1,5
4	2022	0	0		0		0		0		0
Tổng số		446	231,1	366	183	27	21,6	43	21,5	10	5

Kinh phí năm 2022: Chưa thực hiện, do cấp trên giao muộn và giao chưa đủ

BIỂU TỔNG HỢP
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 52/BC-BDT ngày 10 tháng 12 năm 2022)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
	Tổng kinh phí thực hiện	231,1	82,9	78,1	70,1	0,0	
1	Phòng Dân tộc (cấp báo)- số lượng sách báo	21.708	6.528	5.520	5.520	4140	
2	UBND các xã, thị trấn	231,1	82,9	78,1	70,1	0,0	
2.1	Tặng quà nhân dịp tết	183,0	68,0	57,5	57,5		
2.2	Thăm hỏi khi ốm đau	21,6	6,4	5,6	9,6		
2.3	Thăm hỏi khi gặp khó khăn	21,5	6,5	13,5	1,5		
2.4	Thăm viếng khi qua đời	5,0	2,0	1,5	1,5		

Kinh phí năm 2022: Chưa được thực hiện do cấp trên giao muộn, chưa cấp đủ kinh phí